

Số: 57/TB-UBND

Tờ Tung, ngày 29 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

Nội dung kết luận của đồng chí Trần Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp Thành viên UBND xã tháng 9 năm 2022

Chiều ngày 26 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã tổ chức cuộc họp Thành viên UBND xã thường kỳ tháng 9, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Xuân Nam - Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Tham dự họp có Thường trực HĐND, UBND xã, các thành viên UBND xã khóa IX, công chức chuyên môn và người hoạt động không chuyên trách khối Ủy ban nhân dân xã.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2022, các ý kiến tham gia phát biểu của các thành viên UBND xã và đại biểu dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND xã kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của UBND xã trong tháng 9 năm 2022

Chỉ đạo các làng triển khai vận động nhân dân tiến hành tổ chức thu hoạch diện tích lúa nước, bắp, mỳ vụ mùa; chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa và trồng rừng sản xuất.

Tập trung chỉ đạo nhân dân thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và triển khai hướng dẫn các hộ chăn nuôi các biện pháp phòng chống bệnh.

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác nắm tình hình trong dân; đảm bảo an toàn giao thông, giảm mức thấp nhất về tai nạn giao thông.

Chỉ đạo tổ liên ngành xã tuần tra truy quét lâm tặc. Trong tháng phát hiện 01 vụ cất giấu lâm sản trái pháp luật với số lượng gỗ thu giữ 1,51 m³.

Chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác được giao trong tháng theo nội dung kết luận tại cuộc họp Thành viên UBND xã tháng 8 năm 2022.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số nhiệm vụ giao trong tháng chưa hoàn thành:

1. Địa chính - Xây dựng: Chưa xác minh xong đơn kiến nghị giải quyết tranh chấp đất của bà Thái Thị Hồng (do bị đơn là bà Nguyễn Thị Hà đi làm ăn xã không có mặt tại xã).

2. Tư pháp: Chưa tham mưu kiện toàn lại các tổ hòa giải cơ sở ở các làng.

3. Công an xã: Chưa tham mưu kiện toàn các Tổ tự quản ở làng.

II. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2022

1. Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức chuyên môn được giao trong tháng; Triển khai, thực hiện tốt công tác phối hợp với đơn vị chủ rừng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống lâm tặc; tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo Công an xã xây dựng mô hình “làng không sử dụng súng tự chế, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật” tại làng Cao Sơn và tổ chức Lễ ra mắt mô hình trước ngày 05/10/2022.

Chủ động nắm tình hình diễn biến của mưa, bão và triển khai lực lượng thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả kịp thời do thiên tai gây ra.

Chỉ đạo, đôn đốc công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 hoàn thành đúng Kế hoạch.

Chủ trì, phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể xã tổ chức triển khai một số nội dung công việc theo kế hoạch xây dựng làng Sơ Tor làng nông thôn mới; Tuyên truyền, vận động, tổ chức chỉnh trang hàng rào, công ngõ làng Sơ Tor.

Xây dựng kế hoạch Sơ Tung chung sức xây dựng Nông thôn mới.

Chỉ đạo kiểm tra, xác minh về tình hình thu nông sản của các đại lý và các hộ đầu tư để kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp tư thương có hành vi bị ép bán, ép giá và ép cước vận chuyển ở các làng đồng bào dân tộc sở tại.

2. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi

Triển khai cho các làng tuyên truyền, vận động nhân dân thu hoạch cây lúa nước, mỳ, bắp vụ mùa. Đồng thời chỉ đạo các Trưởng làng triển khai vận động nhân dân tiến hành làm đất để gieo trồng các cây trồng vụ Đông Xuân 2022 – 2023.

Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2022 – 2023 và giao chỉ tiêu sản xuất cho các làng thực hiện.

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp nghiệm thu Chương trình hỗ trợ trồng Mắc ca, cây Giổi xanh.

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh trên đàn gia súc. Tuyên truyền, vận động các hộ dân chăn nuôi gia súc chưa có chuồng trại làm chuồng trại cho gia súc.

3. Công chức Địa chính – Xây dựng

Tiếp tục triển khai rà soát các hồ sơ xin cấp đất hiện còn thiếu các thủ tục để bổ sung và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2022.

Tham mưu đăng ký danh mục nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của xã.

Giải đơn kiến nghị về tranh chấp đất đai của bà Thái Thị Hồng, làng Đồng Tâm, xã Sơ Tung.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, nhà ở nông thôn.

4. Công chức Tài chính – Kế toán

Tổ chức triển khai thu các khoản thuế, phí, lệ phí năm 2022 và kế hoạch thu đóng góp xây dựng các công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới còn nợ đọng.

Tham mưu UBND xã thông báo đôn đốc các hộ nợ thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Phối hợp với cán bộ thuế phụ trách địa bàn triển khai thu thuế của các hộ kinh doanh vận tải còn nợ đọng và thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân.

Tham mưu UBND xã cân đối nguồn chi để điều chỉnh một số nguồn chi cho một số hoạt động còn thiếu như kinh phí chi cho huấn luyện dân quân, kinh phí hoạt động của Đảng ủy.

5. Thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Xây dựng kế hoạch Sơ Tung chung sức xây dựng Nông thôn mới.

Tổ chức triển khai các nội dung xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo kế hoạch đã đề ra.

Tổ chức triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình ngoài 30a.

Triển khai thực hiện các dự án dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

6. Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách Văn hóa - Thông tin và TDTT)

Hướng dẫn các làng lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư văn hóa và tặng giấy khen gia đình văn hoá, khu dân cư văn hóa năm 2022.

Thực hiện việc đưa các văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ của UBND xã trong tháng và biên tập đưa các tin bài về hoạt động của xã lên trang thông tin điện tử của xã. Đồng thời trong tháng biên soạn tin bài viết về các hoạt động của xã để phát trên đài truyền thanh xã.

Tiếp tục phối hợp với các nhà trường và các đoàn thể xã tổ chức vận động các em học sinh bỏ học ra lớp học đầy đủ.

8. Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách LĐ-TB và XH)

Hoàn thành việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022.

Phối hợp với các Tổ vay vốn, Hội đoàn thể nhận ủy thác triển khai vận động các hộ nghèo đăng ký vay vốn để phát triển sản xuất.

Làm tốt công tác chăm lo đời sống của các đối tượng chính sách ưu đãi. Soát xét lại hồ sơ của các đối tượng bảo trợ xã hội, lập thủ tục cho đối tượng hưởng đúng quy định.

Kịp thời sửa chữa thẻ BHYT, làm mới, cấp mất thẻ BHYT cho người dân và tiếp tục vận động người dân tham gia BHYT.

Tổ chức đánh giá xã phù hợp với trẻ em năm 2022.

Triển khai cho 3 hộ nghèo tiến hành thi công xây dựng nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

9. Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý Hộ tịch, chứng thực đúng quy định của pháp luật và quy trình thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện và làm tốt công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo bộ thủ tục hành chính và Nghị định 61/2018 ND-CP tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.

Tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng và thường xuyên vào sáng thứ 6 hàng tuần.

Rà soát, kiện toàn lại các tổ hòa giải cơ sở ở các làng theo kế hoạch; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hoà giải viên các làng.

Phối hợp với Công an xã kiểm tra, xác minh về tình hình thu nông sản của đại lý và các hộ đầu tư để kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp thương có hành vi bị ép bán, ép giá và ép cước vận chuyển ở các làng đồng bào dân tộc sở tại.

10. Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã

Tổ chức tổng hợp kết quả khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 và hoàn chỉnh hồ sơ gửi về huyện theo quy định. Nắm chắc số thanh niên trúng khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.

11. Trưởng Công an xã

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo ANCT, TTATXH; duy trì bám sát địa bàn nắm tình hình ở các khu vực trọng điểm, nắm rõ được các trường hợp người lạ đến địa bàn xã. Tập trung xử lý, giải quyết kịp thời các vụ phạm pháp hình sự xảy ra.

Tổ chức kiểm tra, kiểm soát địa bàn vào ban đêm và kiểm tra tạm trú tạm vắng sau 22 giờ tại các làng trọng điểm, làng gần rừng.

Tiếp tục triển khai tổng kiểm tra, rà soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn xã; Tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT, xử lý các trường hợp đi xe máy thường xuyên rú ga, nẹt pô vào ban đêm.

Tham mưu UBND xã triển khai xây dựng mô hình “Làng không sử dụng súng tự chế, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật” tại làng Cao Sơn và tổ chức Lễ ra mắt mô hình trước ngày 05/10/2022.

Thường xuyên phối hợp cùng với kiểm lâm địa bàn và BQL rừng tổ chức tuần tra truy quét lâm tặc trên địa bàn.

12. Công chức Văn phòng – Thống kê

Thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, đúng thời hạn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã và cơ quan cấp trên yêu cầu; thông báo kết luận cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 9.

Tham mưu Chủ tịch UBND xã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại xã với nhân dân trên địa bàn xã trong tháng 10/2022.

Thường xuyên kiểm tra việc niêm yết các thủ tục hành chính, kịp thời niêm yết các thủ tục hành chính mới bổ sung, thay đổi và thay các TTHC hư hỏng.

Xử lý văn bản đi và đến trên hệ thống QLVBĐH và đường bưu điện. Đôn đốc cán bộ, công chức thường xuyên mở hệ thống QLVBĐH để thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã.

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã thường kỳ tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã thông báo đến cán bộ, công chức chuyên môn, người hoạt động không chuyên trách xã biết để nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- TT UBND xã;
- Công chức xã;
- NHĐKCT xã;
- Trưởng các làng;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Nam